



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. ๐ ๗๕๓๙๑ ๐๕๐

ที่ นศ ๐๓๓๒/๕๘๘

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กร สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นั้น เพื่อให้ นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไชยา พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการ ปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

(นายเกษมสันต์ ชูคง)

สาธารณสุขอำเภอลานสกา



นศ ๐๓๓๒/ว๖๐๐

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา
อำเภอลานสกา นศ ๘๐๒๓๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดการและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ.
๒๕๖๕ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดการและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นั้น เพื่อให้ นำเกณฑ์จริยธรรมฯ ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จึงกำหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน

ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการปฏิบัติของบุคลากรและหน่วยงาน ดังกล่าว เพื่อทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษมสันต์ ชูคง)
สาธารณสุขอำเภอลานสกา